

Bagong-dating ka ba sa Canada?

Maaaring eligible ka para sa benefits at credits

Kahit na kadarating mo lamang at wala ka pang kita sa Canada, mag-apply kaagad para makuha ang benefits at credit na maaaring karapat-dapat mong makuha.

	May asawa o common-law (kapareha) at may mga anak	Single na may mga anak	May asawa o common-law at walang mga anak	Single at 19-taong-gulang o mas matanda at walang mga anak
Canada child benefit	✓	✓	✗	✗
Goods and services tax/ harmonized sales tax (GST/HST) credit	✓	✓	✓	✓
Provincial at territorial benefits at credits	✓	✓	✓	✓

Paano mag-apply para sa benefits at credits

Para mag-apply, dapat ay **resident ka ng Canada** para sa mga layunin ng tax, at dapat ay mayroon kang valid na **social insurance number (SIN)**.

Mayroon ka bang mga anak? Punan ang **Form RC66, Canada Child Benefits Application** at **Form RC66SCH, Status in Canada and Income Information** para mag-apply para sa **Canada child benefit**.

Wala ka bang mga anak? Mag-apply para sa **GST/HST credit** para sa iyo at sa iyong asawa o common-law partner sa pamamagitan ng pagkompleto sa **Form RC151, GST/HST Credit Application for Individuals Who Become Residents of Canada**.

Kapag nag-apply para sa benefits at credits, isama ang sumusunod sa iyong application:

- **SIN** para sa iyo at sa iyong asawa o common-law partner
- **Katunayan ng kapanganakan** ng iyong mga anak
- Valid na temporary o permanent **mailing address**
- Isang **void cheque** kung ikaw ay nag-a-apply para sa direct deposit



Gawin ang iyong taxes hanggang sa Abril 30 ng bawat taon, kahit na ang iyong kita ay tax-exempt o kahit wala kang kinita.



Gusto mo bang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa taxes at kung paano sila gagawin?

Tingnan ang: canada.ca/learn-about-taxes.



Ipagawa ang iyong taxes nang libre!

Kung maliit lamang ang iyong kita at simple ang iyong sitwasyon sa tax, maaaring maipagawa mo nang libre sa isang volunteer ang iyong taxes. Para sa karagdagang impormasyon, magpunta sa canada.ca/taxes-help.

Kailangan mo ba ng karagdagang impormasyon?

Magpunta sa canada.ca/benefits-credits-info.

